

Số: /KH-UBND

Tân Hoa, ngày tháng năm 2024

## **KẾ HOẠCH**

### **Thực hiện “đợt cao điểm” vận động người dân tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện năm 2024, trên địa bàn xã Tân Hoa**

Thực hiện Kế hoạch số 93/KH-UBND ngày 29/03/2024 của UBND huyện Lục Ngạn về việc Thực hiện “đợt cao điểm” vận động người dân tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện năm 2024, trên địa bàn huyện Lục Ngạn, UBND xã Tân Hoa xây dựng kế hoạch phát triển bảo hiểm xã hội tự nguyện năm 2024 như sau:

#### **I. MỤC TIÊU**

Tập trung duy trì bền vững số người đang tham gia, mở rộng các nhóm đối tượng tham gia BHXH tự nguyện để tổ chức vận động, tuyên truyền. Phấn đấu đến trước ngày 31/10/2024, toàn xã có trên 207 người tham gia BHXH tự nguyện.

Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và người dân trong huyện để nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện chính sách BHXH, lấy người dân làm trung tâm phục vụ, nâng cao số người tham gia BHXH tự nguyện.

Việc vận động, tuyên truyền, phát triển số người tham gia BHXH tự nguyện phải đảm bảo chất lượng, hiệu quả và bền vững.

*(Có phụ lục đính kèm)*

#### **II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM**

1. Tiếp tục duy trì tổ chức “Đợt cao điểm vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện” vào tháng 04 - 05/2024 và “Đợt cao điểm tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia BHXH tự nguyện” vào tháng 8 - 9 năm 2024; Năm 2024, lấy 2 thôn Vật Phú và Thanh Văn 1 làm điểm phát triển BHXH tự nguyện để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo từ đó nhân rộng mô hình cho các năm tiếp theo.

2. Tiếp tục nâng cao nhận thức, vai trò trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, cơ quan, tổ chức, đoàn thể trong việc tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện. Đồng thời, xác định việc hoàn thành chỉ tiêu phát triển người dân tham gia BHXH tự nguyện là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Từ đó, tăng cường công tác chỉ đạo cũng như tích cực phối hợp chặt chẽ với Bảo hiểm xã hội huyện, Bưu điện huyện và các ngành có liên quan trong thực hiện công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện. Huy động được sức mạnh của toàn xã hội, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị; nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác thông tin, truyền thông

giúp cán bộ, đảng viên và Nhân dân thấy rõ vai trò, trách nhiệm, quyền lợi và ý nghĩa nhân đạo, nhân văn sâu sắc của BHXH tự nguyện trong hệ thống an sinh xã hội.

**3. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật, chính sách BHXH tự nguyện:** Tăng cường công tác thông tin, truyền thông phù hợp với đặc thù của từng địa phương; phải tạo sự gắn kết, phối hợp chặt chẽ, hiệu quả trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện giữa cấp ủy, tổ chức đảng và chính quyền, giữa các đơn vị liên quan trên địa bàn và phải được tiến hành thường xuyên, liên tục, đồng bộ; đổi mới về hình thức, phong phú về nội dung, đa dạng về loại hình, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm. Thường xuyên tổ chức các Hội nghị tuyên truyền, đối thoại trực tiếp với người dân để nâng cao nhận thức và trách nhiệm của Nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của chính sách BHXH tự nguyện; làm rõ lợi ích của chính sách BHXH tự nguyện đối với người dân, cách thức tham gia để người dân biết và đồng thuận.

**4. Củng cố, nâng cao chất lượng phục vụ đối với người tham gia BHXH tự nguyện:** Đẩy mạnh tuyên truyền việc cài đặt, sử dụng ứng dụng VssID (Bảo hiểm xã hội số) để người tham gia có thể chủ động theo dõi quá trình tham gia; tích cực tuyên truyền, hướng dẫn người dân đăng ký tham gia BHXH tự nguyện trên cổng dịch vụ công quốc gia; đóng tiếp BHXH tự nguyện qua ứng dụng trực tuyến của ngân hàng. Tạo sự yên tâm, tin tưởng cho người tham gia.

### **III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN**

#### **1. Ban chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT xã**

Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc thành viên ban chỉ đạo thực hiện tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện theo sự phân công.

Định kỳ hàng quý, 6 tháng, “Đợt cao điểm” Ban Chỉ đạo tổ chức sơ kết và báo cáo kết quả thực hiện cho Chủ tịch UBND xã. Tham mưu kịp thời những giải pháp hiệu quả thực hiện phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, trình Ủy ban nhân dân xã xem xét, quyết định.

#### **2. Nhân viên đại lý thu**

Chủ trì, phối hợp với các ngành có liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về BHXH tự nguyện, thực hiện các giải pháp tuyên truyền hiệu quả. Phối hợp với Bru Điện xây dựng kế hoạch tuyên truyền đối thoại trực tiếp với người dân, kết hợp nhiều hình thức tuyên truyền để đạt được hiệu quả cao nhất.

Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các Tiểu ban vận động các thôn thực hiện kế hoạch này; Tiếp nhận hồ sơ tham gia BHXH tự nguyện từ người dân và tiểu ban vận động thôn. Kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; theo dõi tiến độ thực hiện, tổng hợp số liệu báo cáo theo quy định.

Đẩy mạnh tuyên truyền việc cài đặt, sử dụng ứng dụng VssID (Bảo hiểm xã hội số) để người tham gia có thể chủ động theo dõi quá trình tham gia; tích cực tuyên truyền, hướng dẫn người dân đăng ký tham gia BHXH tự nguyện trên cổng dịch vụ công quốc gia; đóng tiếp BHXH tự nguyện qua ứng dụng trực tuyến của ngân hàng.

Tham mưu cho UBND xã tổ chức đánh giá, sơ kết, tổng kết việc thực hiện kế hoạch này;

### **3. Công chức Văn hóa thông tin**

Phối hợp với cán bộ Đài lựa chọn nội dung, hình thức tuyên truyền về BHXH tự nguyện phù hợp, chính xác, dễ hiểu, dễ nhớ, hấp dẫn, thể hiện đúng quan điểm của Đảng, Nhà nước về chính sách BHXH tự nguyện; hướng dẫn các thôn tăng cường truyền thông bằng nhiều hình thức tuyên truyền trực quan và hệ thống truyền thanh cơ sở.

### **4. Cán bộ Đài**

Tăng cường công tác truyền thông về các chế độ, chính sách với người tham gia BHXH tự nguyện; tập trung tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa an sinh, định hướng của Đảng, Nhà nước về chính sách BHXH tự nguyện; thường xuyên cập nhật thông tin chính sách mới về BHXH tự nguyện; xây dựng các tin, bài, phóng sự phản ánh mô hình hay, cách làm hiệu quả về BHXH tự nguyện để tuyên truyền sâu rộng trong Nhân dân.

Phối hợp với CC. VHTT biên tập các bài tuyên truyền về BHXH tự nguyện để tuyên truyền, ghi âm chuyển về các thôn để phát thanh tuyên truyền thường xuyên, liên tục đến đông đảo cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

### **5. Các Trường học:**

Tuyên truyền vận động người lao động là cô nuôi, bảo vệ, tạp vụ, người thân của cán bộ công nhân viên chức đang làm việc trong các nhà trường, và phụ huynh học sinh(chưa tham gia BHXH bắt buộc) tham gia BHXH tự nguyện để tăng tỷ lệ người dân tham gia BHXH trên địa bàn xã. Thực hiện chỉ tiêu phát triển đối tượng do UBND xã giao.

### **6. Nhân viên bưu điện xã**

Chủ động phối hợp với nhân viên thu của UBND xã lựa chọn hình thức tuyên truyền, vận động phù hợp với thực tế địa phương; duy trì bền vững số người đã tham gia, tích cực khai thác, phát triển đối tượng tham gia mới. Thường xuyên rà soát, sàng lọc, lựa chọn đối tượng vận động trực tiếp đến “tùng ngõ, gõ từng nhà” tuyên truyền, vận động người dân tham gia.

### **7. Đề nghị Ủy ban MTTQ xã và các đoàn thể**

Chỉ đạo Ủy ban Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể nhân dân của thôn tích

cực vào cuộc tuyên truyền vận động cán bộ, hội viên và Nhân dân tham gia BHXH tự nguyện. Đồng thời, có trách nhiệm trong chỉ đạo thực hiện chính sách về BHXH tự nguyện tại địa phương.

## **8. Công chức Văn phòng - Thống kê**

Chủ trì, phối hợp với bưu điện xã, cộng tác viên thu BHXH, BHYT và các đơn vị liên quan tham mưu Chủ tịch UBND xã khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong “Đợt cao điểm”.

## **11. Tiểu ban vận động các thôn.**

Tổ chức rà soát lại thành viên tiểu ban vận động của thôn, đề xuất với Trưởng BCĐ thực hiện chính sách BHYT, BHXH xã kiện toàn lại khi có sự thay đổi về thành viên cho phù hợp với tình hình thực tế địa phương; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên tiểu ban vận động.

Tổ chức thực hiện kế hoạch để đạt chỉ tiêu BHXH tự nguyện trên địa bàn. Chịu trách nhiệm trước Trưởng BCĐ về tổ chức thực hiện chỉ tiêu BHXH tự nguyện của địa phương, đưa BHXH tự nguyện vào chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2024. Hàng tháng tổ chức đoàn đi vận động đối tượng tiếp tục tham gia, nhằm đảm bảo tính liên tục cho người tham gia.

Huy động các tổ chức hội, đoàn thể tích cực tham gia công tác tuyên truyền, vận động hội viên và người dân tham gia BHXH tự nguyện. Đồng thời, có trách nhiệm trong chỉ đạo thực hiện chính sách về BHXH tự nguyện tại địa phương.

Trên đây là Kế hoạch phát triển BHXH tự nguyện năm 2024 trên địa bàn xã, đề nghị các ngành, Mặt trận tổ quốc, đoàn thể xã, các thôn và các cơ quan có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền, đề nghị phản ánh về thường trực BCĐ để tổng hợp, báo cáo UBND huyện xem xét, giải quyết./.

### ***Nơi nhận:***

- UBND huyện (b/c);
- TT ĐU, TTHĐND, TTUBND;
- Ủy ban MTTQ và các Đoàn thể xã;
- 3 nhà trường;
- BCĐ THCS BHXH BHYT xã;
- Các thôn;
- Lưu VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**

**Nông Văn Thắng**

